



## คำประกาศเกียรติคุณ

### นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ปรัชญาคุณุฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ และระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University, New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๔ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เริ่มรับราชการครั้งแรก ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ในระหว่างที่รับราชการได้ใช้ ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในการ พัฒนาระบบราชการอย่างดียิ่ง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่อุทิศตน ให้กับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ ระบบราชการโดยรวมอย่างเป็นที่ประจักษ์ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ได้มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงานมาโดยลำดับ โดยเคย ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ที่ปรึกษาการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างปีพุทธศักราช

๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เมื่อปีพุทธศักราช  
๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ  
ศาลปกครองสูงสุดและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด  
ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ และดำรงตำแหน่งรองประธาน  
ศาลปกครองสูงสุดในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ ต่อมา  
เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา  
ในศาลปกครองสูงสุด และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ  
ยุติธรรมทางปกครอง จนถึงปัจจุบัน

นอกจากการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ  
ข้าราชการพลเรือนแล้ว นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ยังได้ปฏิบัติงาน  
ในตำแหน่งต่างๆ อีกหลายตำแหน่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบราชการ  
และสังคม โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์เป็นเครื่องมือ  
สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม  
ในสังคม ได้แก่ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรรมการข้าราชการพลเรือน  
ในมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ม.) เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย กรรมการ  
และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน

ภาครัฐ (คปร.) และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ทางปกครอง (ว.พ.ปค.) เป็นต้น

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน  
นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  
อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ บนพื้นฐานของการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
เป็นสำคัญ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการกระบวนการ  
ยุติธรรมและการพัฒนาระบบราชการ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อ  
ประโยชน์แก่สาธารณะและองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้อุทิศตน  
เพื่อการศึกษามาโดยตลอด โดยได้เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้ความรู้  
ด้านศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกระบวนการยุติธรรม  
ทางการปกครอง รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ  
การบริหารคน และการจัดโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานใน  
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ยังได้เขียน  
บทความหลายเรื่อง เช่น กระบวนการยุติธรรมทางการปกครองกับการ  
สร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบทางกฎหมายของข้าราชการและ  
หน่วยงานราชการ องค์กรบริหารพิเศษ (Executive Agency) และ  
องค์กรมหาชน (Autonomous Public Organization) เป็นต้น

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความรอบรู้  
เชี่ยวชาญ ในการใช้กฎหมายเพื่อผดุงความถูกต้องในสังคมทั้งในหลัก  
กฎหมายและการประยุกต์ใช้ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริม  
และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของข้าราชการ  
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้วิชาชีพกฎหมายเพื่อการป้องกันปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ พร้อมกันไปกับการสร้างเสริมจิตบริการที่ข้าราชการพึงมอบให้กับประชาชน ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร และมีจิตสำนึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการสร้าง ความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการในวงกว้างเหล่านี้ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบและการทุจริตในหน้าที่ อันจะส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองในทุกด้านในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็น การป้องกันและระงับยับยั้งมิให้เกิดกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มปริมาณคดีในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่มีจำนวนมากอยู่แล้ว

จากเกียรติประวัติและผลงานในการใช้ความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและวงการตุลาการ รวมทั้งการอุทิศตนเพื่อการศึกษาและสังคมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดมา กอปรกับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นที่ประจักษ์ ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป